

คำสาบานของเทวดา

มีสถานที่หนึ่งที่เตรียมไว้สำหรับบุคคลที่เป็น [คุณ] มันเต็มไปด้วยต้นไม้ ที่มีกลิ่นหอมของอบเชย มีแม่น้ำ ท้องฟ้า และภูเขาเขียว
มีหลายคนที่ได้เดินทางมาก่อนเรา และอีกหลายคนที่กำลังจะตามไปทีหลัง พวกเขาเหล่านั้น อยู่ในสถานะที่กำลังต่อสู้และดิ้นรน เช่นเดียวกับกับคน
และคนอื่น ๆ พวกเขาในขณะที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ คนที่ไม่เคยเดินในโลกนี้ - ไม่เคยรู้จักกันในโลกใบนี้ -
ได้รอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะได้ยินเรื่องราวที่เรบอกพวกเขาเกี่ยวกับความรักทั้งหมดที่เราใช้ร่วมกัน ในขณะที่เรายืนบนแผ่นดินของโลกมนุษย์
สิ่งที่พิเศษสำหรับเวลานี้น้อยนิดกับพวกเราทุกคนคือความเห็นอกเห็นใจ ความสงสารและความเมตตาปราณี
สิ่งที่คนเราได้ใช้เวลาในการเดินทางของเราทั้งหมดที่เราจะต้องอยู่ในสถานที่แห่งนี้ซึ่งสำหรับเราทุกคนเพื่อให้ดูเหมือนว่ามันช่างห่างไกลเหลือเกิน
บรรดาผู้ที่อยู่ในขณะนี้ พวกเขาจะมีความสุขมากที่จะได้เห็นเรา เราจะรู้ว่าจักพวกเขาและพวกเขาจะได้ออกไปจากเราเป็นอย่างดี
เมื่อเวลาของเรามาถึงเราจะได้ยินเสียงฟ้าร้องกึกก้อง เสียงเพลงขับกล่อมการต้อนรับด้วยความดีใจ ก่อนที่เรามาถึงแผ่นดินและได้ดกหลุมรักแผ่นดิน
นี้ที่มีความหมายเสมอซึ่งจะเป็นของขวัญที่ถูกต้องและเหมาะสม กับเราที่สุด เพราะความรักและการได้รับรักตอบแทนนั้น - ผู้คนที่มีความดี
งดงามที่เราไปพร้อมๆกัน บางครั้งเราอาจจะยืนอย่างแข็งแรง หรือบางครั้งเราล้มลง และเมื่อเราล้มลง - เราต่อสู้เพื่อขึ้นขึ้นอีกครั้ง
และสิ่งที่เรามีในตอนนี้เป็นความอุดมสมบูรณ์ที่เราได้รับและมันก็จะเรดลอคไป
ในขณะที่เรายังคงอยู่บนโลกใบนี้ บางทีเราอาจจะได้เห็นที่แห่งนี้ ที่ที่ผู้คนได้พักพิงเราด้วย รอยยิ้มในหัวใจที่อบอุ่นและความสุขบนใบหน้าจนล้นเลย
เราจะเห็นการแสดงออกนี้แบบเดียวกันนั้นบนใบหน้าของพวกเขาทุกคน - และทุกที่ที่เราออกไป
แม้ในตอนนี้อหัวใจเราแตกสลาย เราร้องไห้และจมอยู่กับความทรงจำ แต่ฉันหวังว่าวันหนึ่งจะทำให้ได้อย่างง่ายดายและความสะดวกสบายบางอย่าง
แต่ได้โปรดทราบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าแต่ คือความจริง และในวันนี้ที่เราได้กล่าวคำสาบานและคิดว่าคนรักของเรา พวกเขาอยู่ในสถานที่อื่น ๆ
นี้จะทำแบบเดียวกัน แต่ไม่มีความปรารถนา ที่สืบกลานเข้ามาในจิตวิญญาณของเราในขณะที่ว่าพวกเขาไม่มีอีกต่อไปกับเรา
หัวใจของพวกเขาจะไม่ถูกทำลาย สถานที่ ที่ฉันกล่าวมาคือบ้านใหม่ของพวกเขาและคือวันหนึ่งวันของเราทุกคน
จนแล้วจนเล่าให้เราได้อุแลคนหนึ่งอย่างใกล้ชิดและคนอื่นๆ ทำได้ ความรักคือสิ่งที่จำเป็นในการต่อสู้ที่จะทำให้มันผ่านโลกนี้ไปได้ซึ่งบางครั้ง
อาจจะโดดเดี่ยว และให้รู้ว่านี่ ... ในขณะที่จึงแบ่งปันความรักให้แก่กันและกัน พวกเขาที่ใช้ร่วมกันบนแผ่นดินของโลกใบนี้
และความรักจะกลับคืนมาให้กับพวกเขา และจะถูกล้อมรอบด้วยความอุดมสมบูรณ์ของความสุข มีความสงบสุข -
และในความนุ่มนวลของทั้งกลางวันและกลางคืน - และก่อนที่ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นและดวงจันทร์ท้อแสง -
เทวดาและนกฮูกพวกเขาจะร้องเพลงกล่อมอย่างหอมหวาน
สำหรับที่ - นื่อง ทั้งหมดของฉันและทุกคนที่มีความรักในโลกใบนี้ เกรก - มิลลิแกน, 6 ธันวาคม 2012

[translation by Khun Pimpat Thanaseelungkool, Pathumthani, Bangkok Thailand]